

ข่าวเลขที่ 64  
6 มิถุนายน 2563

## จурินทร์ “ปัทมดริมปีง” ตรวจรายการสินค้ำ “พาณิขย์ลตราคา! ช่วยประชาชน”

### สาวเซียงใหม่เป็งใจแต่ "ลตจริงถูกใจ"

นายจूरินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิขย์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปลัดกระทรวงพาณิขย์ กรมการค้าภายใน ร่วมตรวจเยียมโครงการ "พาณิขย์ลตราคา! ช่วยประชาชน" และตรวจเยียมโครงการการเชื่อมโยงผลไม้อากาศะวันออกภาคเหนือที่ ห้างริมปีง สาขาพรอมเมนาดา อ.เมือง จ.เซียงใหม่

นายจूरินทร์ และคณะเดินสำรวจราคาซึ่งห้างริมปีงเป็นหนึ่งในห้างท้อถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยประชาชน และมีการลตราคาประมาณในห้างนี้ 5-70% สร้างบรรยากาศให้เกิดการจับจ่ายในจังหวัดเซียงใหม่ โดยเฉพาะสินค้ำที่จำเป็นต่อชีวิตรประจำวัน เช่น ข้าวสารน้ำมันพืช ผงซักฟอก และอื่น ๆ โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิขย์ได้สอบถามความพอใจของผู้บริโภค ประชาชนที่มาจับจ่ายในห้างริมปีง ทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ต่อไป หลังจากการตรวจการลตราคาแล้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิขย์ยังได้ซื้อส้มเขียวหวานยี่ห้ออะไร ยอดดอยของเซียงใหม่ และมังคุดที่มาจากจันทบุรีไปให้คณะรับประทานด้วย

สำหรับโครงการ พาณิขย์ลตราคา! ช่วยประชาชน นายจूरินทร์ กล่าวว่า ห้างริมปีงเป็นหนึ่งในห้างท้อถิ่นที่ร่วมโครงการมาตั้งแต่ "พาณิขย์ลตราคา! ประชาชน ลี้อต3 และเข้าร่วมต่อไปในลี้อตที่4 ซึ่ง จะรวมไปถึง การให้พาณิขย์จังหวัดดำเนินโครงการ 878 อำเภอ โดยแต่ละอำเภอจะมีการจัดลตราคาในสินค้ำที่ประชาชนจำเป็น ระหว่างนี้เป็นต้นไป ซึ่งเปิดโครงการไปแล้วเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้จะไปเปิดระดับอำเภอพร้อมตรวจเยียมที่อำเภอหางดง จังหวัดเซียงใหม่ โดยโครงการพาณิขย์ลตราคา! ลี้อต 4 มีสินค้ำเข้าร่วม 7,158 รายการ ส่วนโครงการสัญญาจรีที่แต่ละอำเภอดำเนินการนั้นจะมีสินค้ำเข้าเพิ่มประมาณ 50 -100 รายการ การเปิด“พาณิขย์ลตราคา! ช่วยประชาชน ลี้อต 4” 878 อำเภอทั่วประเทศนั้น จะมีสินค้ำราคาพิเศษจำหน่าย เช่น 1. ไข่ไก่ฟองละ 2 บาท 2.ข้าวสาร อคส. 5 กก ถุงละ 95 บาท 3.น้ำมันปาล์มขวดละ 30 บาท 4.น้ำตาล กก.ละ 20 บาท 5.ปลากระป๋อง กระป๋องละ 10 บาท 6. สินค้ำอื่น ๆ ลตสูงสุด 68 % เริ่ม 7 มิ.ย.-สิ้น ก.ค. โดยเวียนจัดไปอำเภอละ 2-3 วันจนครบทุกอำเภอ